

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

สมัยสามัญที่ ๑ / ๒๕๖๐

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้มาประชุม	๑๑ คน
ผู้ไม่มาประชุม	- คน
ผู้ลาประชุม	- คน
ผู้ขาดประชุม	- คน
ผู้เข้าร่วมประชุม	๑๓ คน
เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายไพศาล วงศ์ประเสริฐ รองประธานสภาฯ เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง ประธานสภาฯติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้ผมนายไพศาล วงศ์ประเสริฐ รองประธานสภาฯ เป็นประธานที่ประชุมแทนไปพลางก่อน

๑.๒ เรื่อง การรับโอนและแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง นายสุวิทย์ แจ่มจำรัส

๑.๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา มีท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่

มติที่ประชุม ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพิ่มเติม และมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม)

ประธานฯ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดและระเบียบกฎหมายให้สภาฯ ทราบและพิจารณา

เลขานุการสภาฯ ด้วยนายกเทศมนตรี ได้เสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ ตามที่เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ได้พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ไปเมื่อคราวประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกองช่างได้ตรวจสอบแบบแปลนที่การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๓ ออกแบบให้ พบว่าแบบแปลนมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน ตามที่เทศบาลได้แจ้งไป จึงได้มีหนังสือขอให้การประปาแก้ไขแบบแปลนใหม่ให้ถูกต้อง

เมื่อการประปาส่วนภูมิภาค แก้ไขแล้วทำให้มีบางโครงการมีงบประมาณที่เพิ่มขึ้น ซึ่งไม่ตรงตามงบประมาณที่สภาฯ ได้อนุมัติไปแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคเป็นไป โดยถูกต้องและตรงตามความต้องการของประชาชน คณะผู้บริหาร จึงมีความประสงค์ขออนุมัติให้จ่ายเงิน สะสมใหม่ ดังนี้

๑. หมู่ที่ ๒ จากบริเวณสามแยกขโมย - บริเวณไร่นางน้ำปรุง พยาบาล โดยทำการวางท่อ ขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร ยาว ๗๘๗ เมตร และวางท่อขนาด ๕๐ มิลลิเมตร ยาว ๑๒๔ เมตร เป็นเงิน ๓๙๔,๐๐๐ บาท (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ กำหนด)

๒. หมู่ที่ ๕ จากถนนมาลัยแมน (๓๒๑) - หมู่บ้านดอนท่าช้าง และบริเวณบ้านนางประสาร สุนทรวิภาต (ริมคลองจรเข้สามพัน) โดยทำการวางท่อขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร ยาว ๗๘๒ เมตร เป็นเงิน ๔๙๒,๐๐๐ บาท (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ กำหนด)

๓. หมู่ที่ ๖ จากบริเวณบ้านนายเหนียน กลมสมจิต - บริเวณบ้านนายสุรชัย ศรีเทรา และจากบริเวณบ้านนางอมรรัตน์ หอมสุวรรณ - บริเวณบ้านนางสาวอชิรญา เพิ่มพูน โดยทำการวางท่อ ขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร ยาว ๒,๐๕๐ เมตร และวางท่อขนาด ๕๐ มิลลิเมตร ยาว ๓๓๐ เมตร เป็นเงิน ๙๒๕,๐๐๐ บาท (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ กำหนด)

๔. หมู่ที่ ๘ จากบริเวณบ้านนายนที ทองคำ - บริเวณคลองชลประทาน ๔L-๕L-๖L และจากบริเวณชอยนายเลิศ - บริเวณถนนลาดยางสายบ่อคู - บ้านโป่ง โดยทำการวางท่อขนาด ๑๕๐ มิลลิเมตร ยาว ๗๘๘ เมตร และวางท่อขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร ยาว ๙๑๑ เมตร เป็นเงิน ๙๒๕,๐๐๐ บาท (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ กำหนด)

๕. หมู่ที่ ๑๐ จากบริเวณบ้านนางวิบูล - บริเวณบ้านนางนฤวรรณ เกษสงคราม โดยทำการวางท่อขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร ยาว ๖๗๕ เมตร และวางท่อขนาด ๕๐ มิลลิเมตร ยาว ๕๗ เมตร เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ กำหนด)

๖. หมู่ที่ ๑๔ จากบริเวณหลังบ้านนายชากร จงสมจิต - บริเวณร้านปลาไหลไร่ก้าง โดยทำการวางท่อขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร ยาว ๕๒๐ เมตร เป็นเงิน ๒๐๖,๐๐๐ บาท (ตามแบบการประปา ส่วนภูมิภาคเขต ๓ กำหนด)

๗. หมู่ที่ ๑๕ จากบริเวณร้านอุ่ทองคว้านเจียร์ - บริเวณปั้มคองทองปิโตเลียม โดยทำการวางท่อขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร ยาว ๗๙๑ เมตร เป็นเงิน ๒๘๕,๐๐๐ บาท (ตามแบบการประปาส่วน ภูมิภาคเขต ๓ กำหนด)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๗,๐๐๐ บาท

ขณะนี้เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน มีเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ จำนวน ๒๕,๕๖๑,๑๕๐.๗๐ บาท และเทศบาลได้กัณเงินไว้ ดังนี้ (๑) สำรองบุคคลากร ประมาณ ๓ เดือน จำนวน ๓,๙๘๗,๘๔๐ บาท (๒) สำรองกรณีสาธารณภัย ๑๐% จำนวน ๒,๑๕๗,๓๓๑.๐๗ บาท

คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ จำนวน ๑๙,๔๑๕,๙๗๙.๖๓ บาท

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว

(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำ และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว

ประธานสภาฯ ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดและระเบียบกฎหมาย ให้ทุกท่านทราบแล้ว มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

นายกเทศมนตรี ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ ซึ่งเราได้มีส่วนร่วมปรับปรุงและสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ในตำบล สำหรับโครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ที่เสนอเข้าที่ประชุม เนื่องจากแบบแปลนของการประปามีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความต้องการของประชาชนจึงขอให้การประปาแก้ไขใหม่ แต่เมื่อแก้ไขแล้วทำให้งบประมาณไม่ตรงตามที่ขออนุมัติไปแล้ว แต่โครงการเป็นพื้นที่เดิม เพื่อให้ถูกต้องจึงต้องขออนุมัติสภาใหม่

สท.ไกร บ่อทรัพย์ เป็นการแก้ไขโดยยกเลิกโครงการเดิมและขออนุมัติใหม่ อยากเสนอโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนน้ำท่วมขังบริเวณหมู่ที่ ๔ และขอให้ผู้บริหารหาแนวทางแก้ไขให้ด้วย

นายกเทศมนตรี ขอรับเรื่องไว้แล้วจะหาทางแก้ไขต่อไป คงไม่ทันในวันนี้

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เวลาผ่านไปพอสมควรไม่มีผู้ใดอภิปราย จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ได้ตามที่นายกเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนเทศบาลตำบลขุนพิดเพ็ง ตามโครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดและระเบียบกฎหมายให้สมาชิกสภาฯ ทราบและพิจารณา

เลขานุการสภาฯ เทศบาลตำบลจรเข้มสามพัน ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนเทศบาลตำบลอุ้มทอง ตามโครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

แต่เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานผู้รับเป็นเจ้าภาพดำเนินการ จากเทศบาลตำบลอุ้มทอง เป็นเทศบาลตำบลขุนพิดเพ็ง ทำให้ต้องขอความเห็นชอบสภาฯ เพื่อจ่ายเงินอุดหนุน จากเทศบาลตำบลอุ้มทอง เป็นจ่ายเงินอุดหนุนให้เทศบาลตำบลขุนพิดเพ็ง งบประมาณจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗(๙) (เงินอุดหนุน) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาล จะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

นายกเทศมนตรี งบประมาณเดิมที่ได้ตั้งเทศบัญญัติไว้แล้ว แต่เปลี่ยนแปลงหน่วยงานดำเนินการ งบประมาณเท่าเดิม

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เวลาผ่านไปพอสมควร ไม่มีผู้ใดอภิปรายจึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนเทศบาลตำบลขุนพิดเพ็งได้ตามที่นายกเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๐ ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔ สมัย ดังนี้

สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๐

สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๑ สมัยแรก ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ - ๒ มีนาคม

๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นายกฯ ขอให้ทุกท่านร่วมกันไปดูเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหมู่ที่ ๔

รองณรงค์ บุญมี จากบ้านนายแมนถึงคลองจรเข้สามพัน เป็นถนนหลักและมีน้ำท่วม ปัญหาคือประชาชนถมที่สูงขึ้น การวางท่อต้องเข้ระดับให้ดี อยากรให้แก้ปัญหให้หมดหม้อื่นๆ ด้วย ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

เลขานุการนายกฯ หมู่ที่ ๑๓ เคยมีปัญหาน้ำท่วมแล้วได้รับการแก้ไขโดยการวางท่อระบายน้ำลงคลอง แต่มีปัญหาคอนเข้ามาคือ เมื่อน้ำในคลองสูง ทำให้มีสัตว์ร้ายเข้ามาอาศัยภายในท่อระบายน้ำ ขึ้นมาทำอันตรายประชาชน ถ้าต้องวางท่อระบายน้ำ ควรป้องกันปัญหานี้ด้วย

สท.บุญนาค สุขอร่าม ขอให้แก้ไขปัญหาการเผาถ่านมีควันไปรบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่ข้างเคียงหมู่ที่ ๖

รองณรงค์ บุญมี ฝากประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ทุกหน่วยงานสามารถเสนอโครงการได้ ซึ่งขณะนี้กองทุนมีงบประมาณสองล้านกว่าบาท

สท.กิตติศักดิ์ วัฒนาไพศาลตระกูล ขอให้ทำเรื่องขอรับการสนับสนุนรถเกรตเตอร์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเกรดถนนภายในตำบล เนื่องจากถนนเริ่มชำรุดจำนวนมาก

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดยางานการประชุม

(นายทองใส เทศนัย)

เลขานุการสภาฯ

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายโลม ช่างเชียว)

ประธานสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน